

TRẬN CHIẾN HÀNH TINH

SAGIANG

I.- HỎA TINH HIỆN ĐANG BỊ ROBOT ĐỊA CẦU THÁM XÉT

Mỹ đang trông chờ kết quả Robot tung hoành ngang dọc trên hồ Thảm Địa của Hỏa tinh, tuy bò tới lui chậm chạp dưới đáy hồ cạn khô ran mỗi ngày không tới 10 mét, nhưng hữu hiệu gửi hình chụp về cho Trung Tâm Không Gian Mỹ đều đặn cùng những báo cáo thời tiết nóng trên 300 độ ban ngày và ban đêm tụt xuống độ âm lạnh khủng khiếp. Bầu trời không mây, không không khí, không loại côn trùng hay điều cầm nào cả. Mặt đất còn dấu tích những băng hóa thạch thỉnh thoảng rải rác, chứng minh ngày xưa có nước, tức nhiên có sinh vật. nhưng vì nghiệt ngã quỹ đạo ở quá xa Mặt trời và rộng lớn hơn quỹ đạo địa cầu, tuy thể tích nhỏ hơn địa cầu.

Quý vị Bác học trong chương trình NASA tin tưởng: Hỏa tinh ngày trước là sanh hành tinh, tức nhiên có sinh vật và con người, nhưng chưa biết được đó thôi.

II.- QUANG TUYẾN XUẤT PHÁT TỪ HỎA TINH.

Bất ngờ nhà thiên văn học Anh Minh hàng đêm xuyên qua viễn vọng kính điện tử đặt trên nóc sân thượng của tòa nhà 24 tầng ở thị trấn Quang Lạc cách Luân Đôn 45 phút đường xe hơi về phía Tây Nam, thấy được một quang tuyến xuất phát từ Hỏa tinh hướng về Địa cầu một đoạn đường rồi biến mất. Anh Minh ngạc nhiên lắm, nên thảo luận với bạn đồng nghiệp làm việc ở Đài khí tượng Quang Lạc, các bạn cho rằng anh ta bị ảo giác, làm gì có quang tuyến khi Hỏa tinh là Tử hành tinh (không đủ yếu tố Tứ đại : Lửa, Đất, Khí, Nước). Anh Minh tức mình lắm qua nhiều đêm theo dõi, chụp được hình tượng quang tuyến xuyên qua viễn vọng kính điện tử, đem trình bày, nhưng cũng bị nghi ngờ giả tạo hình chụp. Hăng hái nhứt là Trưởng đài Tùng Khinh chấp nhận đến tham dự vào mỗi đêm với Anh Minh quan sát, bãi bỏ thú vui hưởng lạc tại các Phòng Trà Ca vũ Nhạc về đêm. Cả hai hì hục trong máy Viễn vọng kính, thay phiên nhau liên tục, kiên nhẫn nhiều đêm mới thấy được xuất hiện quang tuyến, kỳ này lâu hơn và xa hơn cũng hướng mục tiêu về quả Địa cầu. Chụp hình kỹ lưỡng đem công bố với bạn đồng nghiệp, mới được chấp nhận và làm báo cáo gửi về Chánh phủ Anh.

III.- VẬT THỂ CHUYỂN ĐẾN ĐỊA CẦU

Trọn một tuần, hai bạn Anh Minh – Tùng Khinh hăng say ngắm nghía bầu trời hằng đêm mỗi quang tuyến xuất hiện từ Hỏa tinh đều được chụp hình gửi về Thời Điểm nhật báo đăng tải, tiếp theo là đài Phát thanh và đài Truyền hình quang bá rộng rãi những hình ảnh chụp quang tuyến từ Hỏa tinh chuyển hướng về Địa cầu, khiến dư luận hoang mang lo ngại cuộc chiến hành tinh sẽ tấn công nước Anh. Các quang tuyến lúc đầu còn ngắn, càng ngày càng dài thêm cho đến ngày thứ bảy cả hai hoảng hồn thấy nó tiến tới địa cầu sáng rực rỡ va chạm vào mặt đất làm rung chuyển cả vùng thị trấn Quang Lạc trong gần 30 giây như là một địa chấn mãnh liệt. Cả hai lấy bản đồ ra căn cứ vào tọa độ chỗ va chạm nhìn xuyên qua Viễn vọng kính, đo đạc thấy chỉ cách thị trấn 9 dặm về phía Tây Tây Nam, cả hai lập tức chạy xuống nhà lấy xe hơi trực chỉ ra vùng va chạm, dọc đường thấy dân chúng già trẻ bé lớn hoảng loạn trong màn đêm mờ mờ, tắt cả điện lực trong khu vực đều hư hỏng cả, họ vừa chạy vừa kêu gọi nhau cho đừng thất lạc nhau, nhứt là trẻ con khóc la ồm ồm, người lớn phải bế chúng, có người vừa cõng một đứa trên vai, một tay bồng đứa bé nhỏ. Cả hai luân phiên quay phim hoạt cảnh náo loạn cùng bầu trời rực sáng Khi gần tới đã thấy ánh sáng chói lòa ra xa tới trên một đám, không còn một ai ở lại nữa, những ngôi nhà chung quang chỗ va chạm cùng cây cối đều bốc cháy khói tỏa mịt trời. Nhiều con vật ngựa bò, trâu, dê, heo, gà, vịt ...bị chết cháy khét nghệt, chỉ có chó mèo nhanh chân thoát chết, nhờ chúng không bị nhốt trong chuồng trại.

IV.- CUỘC CHIẾN CHỐNG NGƯỜI HỎA TINH.

Quân đội địa phương cùng cảnh sát huy động đến bao vây vùng va chạm cách xa trên 1 dặm rưỡi, không thể đến gần hơn nữa do nhiệt độ quá cao phát xuất từ ánh sáng có thể tới trên 300 độ. Chỉ huy trưởng hành quân cho nã đại pháo vào nhưng chẳng kết quả gì cả, còn súng trường, tiểu liên, đại liên bắn vào xẹt tia lửa chạm vào vách vật thể trót hươt. Anh Minh và Tùng Khinh mở ống vòm nhìn vào thấy chói lòa, phải gắn ống phụ hồng tử ngoại mới thấy mờ mờ một vật thể viên trụ sừng sững vĩ đại to gần bằng một tòa cao ốc 30 tầng, từ mặt đất lên trên có thể trên 150 mét, có những cửa đóng kín. Còn phần lún sâu xuống đất không biết ra sao. Khi quân đội và cảnh sát bắn phá dữ dội, cả hai thấy từ các cánh cửa mở ra xuất hiện những rô rô đầu viên trụ đường kính 5 mét với chiều cao 2 mét, có 3 chân cao tới 30 mét tuồn tự bước ra di chuyển chống với quân đội và cảnh sát. Cứ 3 vật thể xuất hiện thời có một nhân vật đầu tròn với 2 con mắt và cái miệng không có môi đi trên 4 cáo vùi như vùi con bạch tuột đứng trên đầu rô rô điều khiển không biết bằng phương tiện nào. Rô rô có người chỉ huy lại có vành bao quanh kín mít, ló lên chóp đầu không có thân mình hết sức kỳ dị. Khi có con vật nào còn thoi thóp chưa chết hẳn, nhân vật điều động rô rô thò ra cái vòi quấn con vật kéo lên đưa đến gần miệng, lạ lùng là một cái ống đầu nhọn từ cái miệng thò ra ghim vào con vật hút máu cho vừa mới rút ống hút ra và xác con vật bị bùng ra rơi xuống đất. Mọi hoạt cảnh đều được thu vào máy quay phim có gắn ống phụ hồng ngoại tuyến.

Cuộc chiến chống trả của quân đội càng lúc càng núng thế bị nhóm rô rô Hỏa tinh tấn công ráo riết, một số quân nhân bất hạnh bị hút máu chết, phải rút lui không tấn công nữa mà chỉ bao vây tìm cách hạ bệ các rô rô không cho vượt ra ngoài thôi. Trục thẳng vận và không quân chiến tiếp trợ chặn đứng đoàn quân rô rô Hỏa tinh cho tới sáng. Bộ chỉ huy hành quân báo cáo về bộ quốc phòng xin sử dụng hỏa tiễn nguyên tử trừ khử khu viên trụ Hỏa tinh xâm lăng. Thủ tướng họp Hội đồng Bộ trưởng soạn thảo kế hoạch triệt tiêu địch quân quá tàn bạo và tàn thành cho đoàn Hỏa tiễn địa địa khai hỏa một trái ba ngàn tấn, đủ sức búng khối viên trụ Hỏa tinh tan thành tro bụi. Lệnh khai hỏa bắt đầu hồi 9 giờ sáng, Hỏa tiễn địa địa rít gió bay thẳng đến Quảng Lạc thị trấn lướt qua tới địa điểm xẹt xuống nổ lên rung chuyển cả mặt đất, một vùng khói lẫn lộn cát bụi cùng mảnh vụn của khối viên trụ Hỏa tinh tung lên trời cao cả mấy trăm thước rồi từ từ rơi xuống trải rộng một diện tích trên 4 dặm vuông, lã chã những mảnh vụn, xác chết tan rã, đá cát cùng vật liệu nhà cửa nát bấy cháy đen.

V.- TÀN CUỘC CHIẾN.

Quân đội và cảnh sát cùng đoàn cứu hỏa, cứu thương huy động toàn lực thu dọn chiến trường, các hội từ thiện chuyên chở thực phẩm, thuốc men cùng đoàn y tế thiện nguyện đến an ủi chăm sóc sức khỏe và nhóm thanh niên tình nguyện hăng hái đến dọn dẹp, vệ sinh hóa bãi chiến, xây dựng lại nhà cửa tiếp giúp các nạn nhân tạm trú, điện nước hệ thống gấp rút tái chỉnh, thực phẩm, phân phối điều hòa, khiến dân chúng nạn nhân cảm kích lắm. Nhứt là nghĩa trang tái lập an táng các nạn nhân, tiếp trợ gia đình nạn nhân thống khổ.

Tổng kết số nạn nhân chết 216 người, bị thương tích 547 người, quân sĩ chết 12 người, bị thương 38 người, hai trại chăn nuôi heo, một chuồng trại nuôi bò, một chuồng trại nuôi dê và trư, 12 trại chăn nuôi gà vịt hoàn toàn bị tiêu hủy, 3 nông trại hoa màu cháy rụi. 6 vườn nho và cây trái thành bình địa. Tính ra tổng cộng tổn thất trên 450 triệu Âu kim. Riêng nhà cửa bị cháy rụi trên 60 cái, hư hỏng từ 40% đến 60% trên 120 cái.

Cuộc va chạm tuy đơn giản nhỏ nhoi nhưng chứng tỏ khởi màn cuộc chiến hành tinh to tát về sau này vào năm 2025 mới kết thúc cuộc giao chiến và kết thân giao hảo giữa địa cầu và các hành tinh bạn trong tương lai đùm bọc người địa cầu di tản tìm sinh lộ, vào thế kỷ 32 khi sao chổi chạm Mặt trăng tan nát ra trút hết cát đá xuống lấp hết mặt địa cầu, triệt tiêu cuộc sống con người trên trần gian của địa cầu.

Sacramento ngày 6 tháng 9 năm 2012

